

เกษตรฯเปิดตัวเลขซื้อขายยาง 2.5 พันตัน

● กระทรวงเกษตรฯ เผยรับซื้อขายทั่วประเทศแล้ว 2,568 ตัน จากจุดรับซื้อ 493 จุด ระบุเหนือ-อีสานทยอยปิดกรีดแล้ว ขณะที่ภาคตะวันออก-ใต้ เริ่มปิดกรีดมีนาคม

นายสุรพล จารุพงศ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ มีเกษตรกรชาวสวนยางเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 24,257 ราย และรัฐบาลได้รับซื้อขายจากเกษตรกรทั่วประเทศ จำนวน 2,568 ตัน แบ่งเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 จำนวน 480 ตัน น้ำยางสด จำนวน 660 ตัน และยางก้อนถ้วย จำนวน 1,430 ตัน รวมเป็นจำนวนเงินกว่า 107,846,954 บาท

ทั้งนี้ รัฐบาลตั้งจุดรับซื้อทั่วประเทศแล้วทั้งสิ้นจำนวน 493 จุด ขณะที่ภาคเหนือและภาคอีสานทยอยปิดกรีดแล้ว รวมถึงภาคตะวันออกและภาคใต้จะเริ่มทยอยปิดกรีดในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งยางพาราที่รัฐรับซื้อจากเกษตรกรนั้น จะเก็บสต็อกไว้ก่อนและจะมีการตั้งคณะกรรมการจำหน่ายยางโครงการส่งเสริมการ

ใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐที่มีความต้องการใช้ยาง รวมถึงจัดทำแผนการส่งมอบและกำหนดราคาขายต่อไป

ส่วนความคืบหน้าการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) หลังคณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร จำนวน 6 ราย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา คณะกรรมการสรรหา มีมติคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติเหลือเพียง 2 ราย ได้แก่ นายศุภชัย หล่อโลหการ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ นายธีรชัย สุขสะอาด อดีตผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย ซึ่งทั้ง 2 รายได้เข้ารับสัมภาษณ์เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา และล่าสุดคณะกรรมการสรรหาจะนำรายชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กยท.ชุดใหญ่พิจารณาในวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้



●●● “บอกล่ำ ข้าวเกษตร” ประจำวันที่ 26 ก.พ. เริ่มแล้วครบงาน “วันเกษตรแห่งชาติ 59” ระหว่างวันที่ 27 ก.พ.-6 มี.ค. ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด

“คนไทยใจเกษตร” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา ในปี 2559 รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและเทคโนโลยีด้านการเกษตร การเผยแพร่และถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมการขยายตัวภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเกษตรด้วย

●●● เกษตรกรชาวสวยยางพาราโปรดฟังทางนี้ครับ **เชาว์ ทรงอาวุธ** ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ฝากเตือนว่า สถานการณ์ภัยแล้งในปีนี ทาง กยท.มีความห่วงใยสวนยางพาราของพี่น้องเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ ซึ่งอาจขาดแคลนน้ำจนก่อให้เกิดความแห้งแล้ง โดยเฉพาะยางปลูกใหม่อายุไม่เกิน 3 ปี ควรเตรียมการล่วงหน้าก่อนเข้าสู่ช่วงแล้ง

รวมถึงระวังเรื่องของไฟที่อาจลุกลามสวนด้วย

●●● ทางออกให้ชุดถอนวัชพืชและเก็บซากพืชบริเวณรอบๆ สวนยาง ออกเป็นแนวกว้าง 3-5 เมตร และควรกำจัดวัชพืชบริเวณแถวข้างออกข้างละ 1 เมตร แล้วนำเศษวัชพืชมาคลุมโคนต้นยาง และหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในหน้าแล้ง หากพบต้นยางพารามี

รอยไหม้ สามารถแก้ไขได้โดยใช้ปูนขาวละลายน้ำทาบริเวณโคนต้นสูงจากพื้นดินประมาณ 1 เมตร รวมถึงการปลูกพืชแซมในสวนยางที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน เป็นต้น

●●● ปิดท้ายบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง “ข้าวตราฉัตร” แจ้งมาว่าเนื่องในโอกาสอายุครบ 93 ปี **ดร.สุนทร สีหะเนิน** ทางบริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด จัดทำหนังสือ “แม่มะลิ” สูดยอดข้าวไทย ผลงานชิ้นเอกของ ดร. สุนทร สีหะเนิน ผู้ค้นพบ “พันธุ์ข้าวหอมมะลิไทย” เพื่อเชิดชูบุคคลสำคัญของชาติว่าทำไมถึงตั้งชื่อ “แม่มะลิ” และพบพันธุ์ข้าวหอมมะลิไทยตั้งแต่เมื่อไร? ร่วมหาคำตอบได้ที่ <http://khaotrachet.com/maemalibook.aspx> เมื่อเร็วๆ นี้ครับ

จ.สุรินทร์ แจ้งปิดตลาดการรับซื้อยาง 25 ก.พ. 2559

นายณพรัตน์ พงศ์กิตติโชติ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุรินทร์ได้ดำเนินการเปิดตลาดรับซื้อยางในโครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐจำนวน 4 จุด ได้แก่ สกย. จังหวัดสุรินทร์, บ้านน้อย อำเภอศรีณรงค์, สหกรณ์สวนยางพาราสังขะ อำเภอสังขะ และบ้านอำปอ อำเภอพนมดงรัก นั้น สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางฯ จะดำเนินการรับซื้อยางครั้งสุดท้ายของเดือน ณ สกย.จังหวัดสุรินทร์ ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 และจะปิดตลาดรับซื้อยางทั้ง 4 จุด ในเดือนมีนาคม – เมษายน 2559 หากสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044 041080

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมทรง เผือกผล ผู้เรียบเรียง : พิสิษฐ์ ศิริโชติอมรกุลแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์

เกษตรกรชาวสวนยางระแงะ จ.นราธิวาส หารายได้เสริมจากถุงมือผ้ายาพารา เชื่อจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงราคายางตกต่ำ 25 ก.พ. 2559



วันนี้ (25 ก.พ.59) สมาชิกกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไฟ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ดำเนินการทดลองทำถุงมือผ้ายาพารา เพื่อหารายได้เสริมในช่วงที่ราคายางตกต่ำ โดยนำถุงมือผ้ามาเคลือบน้ำยาพาราแปรรูปเพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่จะต้องใช้ถุงมือในการทำการเกษตร ซึ่งคุณภาพของถุงมือผ้ายาพาราจะคงทนกว่าถุงมือธรรมดาทั่วไป และสามารถยับยั้งอุปกรณ์ทางการเกษตรโดยที่ไม่ลื่นมือ

ปัจจุบันจากการทดลองสมาชิกสามารถผลิตถุงมือผ้ายาพาราได้วันละ 12 คู่ โดยมีการตัดแปลงดัดแปลงจากหลอดไฟซึ่งยังไม่ได้คุณภาพมากนักในการอบถุงมือ ราคาจำหน่ายอยู่ที่คู่ละ 35 บาท

ด้าน นายประยงค์ จินดา ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางป่าไฟ บอกว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นทดลอง ซึ่งเป็นการทดลองคุณภาพของถุงมือผ้ายาพาราและทดลองตลาด ซึ่งเห็นว่ามีคนให้ความสนใจมาก หลังจากนั้นจะเดินหน้าทำจริงจึงโดยเฉพาะการขอขบประมาณในการซื้อดัดแปลงที่มีคุณภาพ เพื่อให้ถุงมือที่ผลิตเคลือบยาพารามีคุณภาพตามไปด้วย อีกทั้งจะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายประยงค์ จินดา กล่าวว่า ส่วนใหญ่สมาชิกของสหกรณ์จะประกอบอาชีพสวนยางพาราเป็นหลัก เมื่อประสบปัญหาราคายางตกต่ำทุกคนจึงหาวิธีที่จะเพิ่มมูลค่าการแปรรูปน้ำยางให้กับตนเอง

ขณะที่ทางด้านสหกรณ์กองทุนสวนยางป่าไฟ นอกจากจะรับซื้อน้ำยางสดหลังจากนี้มีแนวคิดที่จะซื้อยางก้อนถ้วยเพิ่มอีกด้วย เพื่อแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางที่เข้ามากดราคากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย สุริยรัชนี ผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

“ถุงมือฝ้ายางพารา” รายได้เสริมทางใหม่กลุ่มชาวสวนยางระแงะ จ.นราธิวาส (26/02/2559)

นราธิวาส - สมาชิกกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส หารายได้เสริมจากการผลิตถุงมือฝ้ายางพารา เชื่อจะมีรายได้เพิ่มขึ้นในช่วงราคายางตก

วันนี้ (25 ก.พ.) สมาชิกกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ดำเนินการทดลองทำถุงมือฝ้ายางพารา เพื่อหารายได้เสริมในช่วงที่ราคายางตกต่ำ โดยนำถุงมือฝ้ายามาเคลือบน้ำยางพาราแปรรูปเพื่อจำหน่ายให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่ จะต้องใช้ถุงมือในการทำเกษตร ซึ่งคุณภาพของถุงมือฝ้ายางพาราจะคงทนกว่าถุงมือธรรมดาทั่วไป และสามารถยับยั้งอุปกรณ์ทางการเกษตรโดยที่ไม่ลื่นมือ ปัจจุบันจากการทดลองสมาชิกสามารถผลิตถุงมือฝ้ายางพาราได้วันละ 12 คู่ โดยมีการตัดแปลงตัดจากหลอดไฟ ซึ่งยังไม่ได้คุณภาพมากนักในการอบถุงมือ ราคาจำหน่ายอยู่ที่คู่ละ 35 บาท

ด้าน นายประยงค์ จินดา ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางป่าไผ่ บอกว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นทดลองซึ่งเป็นการทดลองคุณภาพของถุงมือฝ้ายางพารา และทดลองตลาด ซึ่งเห็นว่ามีคนให้ความสนใจมาก หลังจากนั้น จะเดินหน้าทำจริงจึงโดยเฉพาะการของบประมาณในการซื้อตู้อบที่มีคุณภาพเพื่อให้ถุงมือที่ผลิตเคลือบยางพารามีคุณภาพตามไปด้วย อีกทั้งจะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วย

นายประยงค์ จินดา กล่าวอีกว่า สวนใหญ่สมาชิกของสหกรณ์จะประกอบอาชีพสวนยางพาราเป็นหลัก เมื่อประสบปัญหาราคายางตกต่ำทุกคนจึงหาวิธีที่จะเพิ่มมูลค่าการแปรรูปน้ำยางให้แก่ตนเอง ขณะที่ทางด้านสหกรณ์กองทุนสวนยางป่าไผ่ นอกจากจะรับซื้อน้ำยางสดหลังจากนี้มีแนวคิดที่จะซื้อยางก้อนถ้วยเพิ่มอีก ด้วย เพื่อแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางที่เข้ามากดราคากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559)

ฝ่าวิกฤตราคายาง! ชาวระแงะ นราธิวาส ผลิตถุงมือฝ้ายางพารา หารายได้ (26/02/2559)

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. สมาชิกกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านป่าไผ่ ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ. นราธิวาส ดำเนินการทดลองทำถุงมือฝ้ายางพารา เพื่อหารายได้เสริมในช่วงที่ราคายางตกต่ำอยู่ในขณะนี้ โดยนำถุงมือฝ้ายามาเคลือบน้ำยางพาราแปรรูป เพื่อจำหน่ายให้กับกลุ่มเกษตรกรที่จะต้องใช้ถุงมือในการทำการเกษตร ซึ่งคุณภาพของถุงมือฝ้ายางพาราจะคงทนกว่าถุงมือธรรมดาทั่วไปมาก ทั้งสามารถยับยั้งอุปกรณ์ทางการเกษตรโดยไม่ลื่นมือ ปัจจุบันจากการทดลองสมาชิกสามารถผลิตถุงมือฝ้ายางพาราได้วันละ 12 คู่ โดยมีการตัดแปลงตู้อบจากหลอดไฟมาทำการอบถุงมือ ส่วนราคาจำหน่ายอยู่ที่คู่ละ 35 บาท

นายประยงค์ จินดา ประธานสหกรณ์กองทุนสวนยางป่าไผ่ บอกเล่าว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นทดลอง โดยเป็นการทดลองคุณภาพของถุงมือฝ้ายางพารา และทดลองตลาด ที่ผ่านมามีคนให้ความสนใจจำนวนมาก หลังจากนั้นจะเดินหน้าทำอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการขอขบประมาณในการซื้อตู้อบที่มีคุณภาพ เพื่อให้ถุงมือที่ผลิตเคลือบยางพารามีคุณภาพดีตามไปด้วย อีกทั้งจะเป็นการช่วยเหลือสมาชิกของสหกรณ์ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนราคายางที่กำลังตกอยู่ในขณะนี้

"สวนใหญ่สมาชิกของสหกรณ์จะประกอบอาชีพสวนยางพาราเป็นหลัก เมื่อประสบปัญหาราคายางตกต่ำ ทุกคนจึงหาวิธีที่จะเพิ่มมูลค่าโดยการแปรรูปน้ำยางให้กับสวนยางของตัวเอง ส่วนทางด้านสหกรณ์กองทุนสวนยางป่าไผ่ นอกจากจะรับซื้อน้ำยางสดแล้ว หลังจากนั้นก็มีแนวคิดที่จะซื้อยางก้อนถ้วยเพิ่มอีกด้วย เพื่อช่วยแก้ปัญหาพ่อค้าคนกลางที่เข้ามาตราดราคากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง" นายประยงค์กล่าวปิดท้าย

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ(25/02/2559)

ทวงรัสเซียชื้ออย่าง8หมื่นตัน

โพสต์ทูเดย์ - ไทยถกรัสเซียขายยางพารา 8 หมื่นตัน ด้านรัสเซียชวนไทยทำเอฟทีเอ กับกลุ่มยูเรเชีย

แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงการเดินทางเยือนรัสเซียของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รว.กลาโหม ฝ่ายไทยจะหยิบยกประเด็นการตกลงซื้อขายยางพาราปริมาณ 8 หมื่นตันระหว่างไทยและรัสเซียขึ้นหารือ เนื่องจากเมื่อเดือน ก.ค. 2558 ได้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 6 ซึ่งฝ่ายไทยและรัสเซียตกลงจะซื้อขายยางแบบบาเตอร์

เทรต หรือขายยางแลกกับการซื้อยูโรปกรรณทหาร

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รว.พาณิชย์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 25 ก.พ.ที่ผ่านมา ได้หารือกับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจของรัสเซีย ซึ่งฝ่ายไทยได้เสนอให้ตั้งเป้าหมายการค้าระหว่างไทย-รัสเซีย เพิ่มขึ้นเป็น 5 เท่า ภายใน 5 ปี และเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยและรัสเซีย ทั้งเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ตั้งไว้

“ไทยได้ขอให้รัสเซียซื้อสินค้าเกษตรจากไทยเพิ่มเติม โดยเฉพาะสินค้ายางพารา สินค้าข้าว และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ โดยไทยได้เสนอให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมระหว่าง 2 ประเทศ เพื่อหารือรายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป” นางอภิรดี กล่าว



อภิรดี

นางอภิรดี กล่าวว่า ในระหว่างการหารือฝ่ายรัสเซียต้องการที่จะยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้ากับไทยในระยะยาว จึงเสนอให้ไทยผลักดันการจัดตั้งเขตการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EAEU) ซึ่งประกอบด้วยสมาชิก 5 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย คาซัคสถาน เบลารุส อาร์เมเนีย และคีร์กีซสถาน โดยข้อตกลงดังกล่าวจะครอบคลุมการเปิดเสรีด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ซึ่งรัสเซียยินดีที่จะให้การสนับสนุนไทยเข้าสู่กระบวนการเจรจา

ทั้งนี้ ฝ่ายไทยได้แจ้งว่าสนใจที่จะเข้าร่วมเจรจาข้อตกลงดังกล่าว โดยอยู่ระหว่างการศึกษามลประโยชน์และผลกระทบ รวมทั้งความเป็นไปได้ของการเจรจาเอฟทีเอดังกล่าว



ไทยถกรัสเซียเพิ่มการค้า 5 เท่าใน 5 ปี

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซีย เปิดเผยว่า ไทยได้หารือกับนาย Alexey Likhachev รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจรัสเซีย โดยไทยได้เสนอให้ตั้งเป้าหมายการค้าสองฝ่ายให้สูงขึ้น 5 เท่าภายใน 5 ปี และเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการระดับรองนายกรัฐมนตรีขึ้นมา เพื่อขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ทั้งในเรื่องการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ตั้งไว้ และยังสามารถขอให้รัสเซียซื้อสินค้าเกษตรของไทยเพิ่มเติม โดยเฉพาะยางพารา ข้าว และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ โดยเสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อหารือรายละเอียดในเรื่องนี้ต่อไป

รัสเซียสนใจซื้อยางไทย 8หมื่นตัน/ปีสรุปพ.ค.นี้

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือกับนายอเล็กเซย์ ลีลาเชฟ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์รัสเซียว่า กระทรวงพาณิชย์รัสเซียแจ้งว่ามีผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่ของรัสเซียสนใจที่จะเข้าไปตั้งโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมยางพาราภาคใต้ของไทยตามที่ฝ่ายไทยชักจูง เพื่อผลิตล้อยางป้อนให้กับค่ายรถยนต์ รถถัง เครื่องบิน ในประเทศรัสเซียและตลาดอื่น ๆ ทั่วโลก



อภิรดี ตันตราภรณ์

ทั้งนี้เนื่องจากประเทศไทยมีวัตถุดิบจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรม จากที่ปัจจุบันรัสเซียต้องนำเข้ายางปีละหลายแสนตัน โดยกระทรวงพาณิชย์ จะเชิญนักลงทุนอย่างเป็นทางการอีกครั้งเพื่อดูสถานที่ของนิคมฯ และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบต่าง ๆ

ขณะเดียวกัน ทางกระทรวงพาณิชย์รัสเซีย สนใจที่จะซื้อยางพาราจากไทยปีละ 80,000 ตัน เพื่อนำไปป้อนให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในรัสเซีย ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการหารือในรายละเอียดอีกครั้งเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่ พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรีของไทยจะมาเยือนประเทศรัสเซียอย่างเป็นทางการในเดือน พ.ค.นี้

“รัฐมนตรีของรัสเซียยืนยันว่ามีข่าวดีแน่เกี่ยวกับการรับซื้อยางพาราจากไทยและอาจจะมีการเซ็นสัญญาในเดือน พ.ค. นี้ในระหว่างที่ผู้นำรัสเซียได้เชิญนายกรัฐมนตรีมาเยือนอย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นเวลาเดียวกันกับการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนกับผู้นำรัสเซีย ส่วนเรื่องของการลงทุนของผู้ผลิตยางล้อรายใหญ่เป็นการร่วมทุนของนักธุรกิจรัสเซียกับอิตาลีเพื่อส่งออกล้อยางไปทั่วโลก หากสามารถลงทุนในไทยได้ถือว่าเป็นเรื่องดีในด้านเศรษฐกิจและการช่วยเหลือผลักดันให้ราคายางพาราดีขึ้นด้วย”

นอกจากนี้ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ยังสนใจเข้าไปร่วมทุนกับไทยในการร่วมกันพัฒนาเส้นทางโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยภาคเอกชนรัสเซียมองไทยเป็นศูนย์กลางสินค้าไปอาเซียน และไทยมองว่าหากร่วมทุนกันก็จะกระจายสินค้าจากไทยไปประเทศใกล้เคียง ๆ กับรัสเซียรวมถึงตลาดจีนบางส่วนด้วย.

มาตรการลดต้นทุน เพิ่มโอกาสการแข่งขัน นำเกษตรกรไทยพ้นวิกฤติ



ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ประกาศให้ปี 2559 เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน มีแนวทางการขับเคลื่อนอยู่ 4 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วย การบริหารจัดการ และการตลาด โดยมีเป้าหมายสำคัญคือเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลง ผลผลิตมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ผลผลิตได้มาตรฐาน มีตลาดรองรับสินค้าที่แน่นอน นำมาสู่รายได้ที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทย

นางสาวจริยา สุทธิไชยา รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่มีอยู่ 6 เรื่องหลัก ได้แก่ การลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสการแข่งขันสินค้าเกษตร การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (โซนนิ่ง) ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และธนาคารสินค้าเกษตรมีความชัดเจนมากขึ้น ทางกระทรวงเกษตรฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) เพื่อเป็นกลไกในการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับมาตรการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญ และขณะนี้เห็นผลเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ประการแรก คือ การลดต้นทุนราคาปัจจัยการผลิต ทั้งค่าปุ๋ยเคมี

สารเคมี โดยได้รับความร่วมมือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่ประกาศลดราคาปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ ที่มีความจำเป็นในการเพาะปลูกพืช โดยเฉพาะข้าว มันสำปะหลัง ยางพาราและปาล์ม น้ำมัน ลดมาจากปกติ 5-10% ประการที่สอง ลดต้นทุนค่าพันธุ์พืช โดยกรมการค้าภายในได้ประกาศลดราคาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจ้าวราคาเดิมลงมาอีก 1 บาท ต่อ กก. ประการที่สาม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ได้ลดค่าเช่าที่ดิน ยกเว้นการเก็บค่าเช่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นเวลา 1 ปี ขยายเวลาการเช่าและลดอัตราดอกเบี้ย จาก 4% เหลือ 2%

นอกจากนี้ จากการประชุมคณะทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง เรื่องการลดค่าเช่าที่นา ซึ่งแต่เดิมกระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลดค่าเช่าที่นาให้ถูกลงเหลือ 800-1,000 บาทต่อไร่โดยเบื้องต้นมีความเห็นว่าอาจจะสามารถลดค่าเช่านาลงให้ต่ำกว่าปัจจุบัน เนื่องด้วยเกษตรกรหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง บวกกับภาวะเศรษฐกิจโลกทำให้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่ง ค่าเช่าที่นา เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่เกษตรกรต้องแบกรับ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลการคิดค่าเช่าที่เกิดขึ้นจริงในแต่ละพื้นที่ เพื่อส่งข้อมูลให้กับกระทรวงมหาดไทยพิจารณาปรับลดค่าเช่าที่นาต่อไป

ต้นทุนสำคัญอีกอย่างของเกษตรกร โดยเฉพาะการทำฟาร์มปศุสัตว์และประมง ได้แจ้งข้อมูลผ่านกรมปศุสัตว์ กรมประมงว่าต้นทุนการผลิตส่วนหนึ่งของเขาคือ ค่าไฟฟ้า สศก. จึงได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานคณะกรรมการกิจการพลังงาน เพื่อหารือเรื่องค่าไฟฟ้าที่เป็นต้นทุนหนึ่งของเกษตรกรและไม่เคยปรับลดมาก่อน ซึ่งจากการหารือเบื้องต้นมีอยู่ 2 เรื่อง คือ ยกเว้นการเก็บค่าไฟฟ้าเป็นเวลา 6 เดือนถึง 1 ปี ให้กับเกษตรกร และการลดค่าความต้องการใช้ไฟฟ้า (ดีมานด์ชาร์จ) ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ ต้องเสนอเรื่องดังกล่าวไปที่กระทรวงพลังงาน คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบและนำเรื่องเข้าสู่ ครม. พิจารณอนุมัติจึงจะดำเนินการได้ หากสามารถลดต้นทุนค่าไฟฟ้าให้กับเกษตรกรซึ่งนับเป็นเรื่องใหม่ ผนวกกับการลดต้นทุนก่อนหน้าทั้งปัจจัยการผลิต พันธุ์พืช ปศุสัตว์ ประมง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่าที่นา ก็จะช่วยให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงอย่างเด่นชัด อย่างไรก็ตาม มาตรการการลดต้นทุนและเพิ่ม

โอกาสในการแข่งขัน แม้จะดำเนินการเพื่อเกษตรกรทุกคน แต่ที่จำเป็นเป็นพิเศษคือในระบบเกษตรแปลงใหญ่จะมีมาตรการจูงใจ ด้านเงินทุน สนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่มากขึ้น เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรแปลงใหญ่มีความเชื่อมั่นในระบบ ที่ขับเคลื่อนตามแนวพระราชรั คือมี 4 ประสาน ได้แก่ หน่วยงานรัฐ คือกระทรวงเกษตรฯ



กระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น ถ่ายทอดองค์ความรู้ ร่วมกับสถาบันการเงิน เช่น ธ.ก.ส. ออมสิน เป็นแหล่งเงินทุน บวกภาคธุรกิจเอกชนที่มารองรับด้านการตลาด และเกษตรกรผู้ผลิตในระบบแปลงใหญ่ที่มีการรวมกลุ่มผลิตสินค้าคุณภาพตามตลาดต้องการ ซึ่งเชื่อมั่นว่าระบบเกษตรแปลงใหญ่คือตัวชีวิตที่สามารถตอบสนองนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตรได้เป็นอย่างดี เมื่อเกษตรกรนอกพื้นที่แปลงใหญ่ ได้เห็นความแตกต่างหรือความสำเร็จของแปลงใหญ่ทั้ง 76 แปลง รวมทั้งแปลงต้นแบบอีก 192 แปลง ก็จะเข้ามาสู่ระบบมากขึ้น ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายแปลงใหญ่หรือโซนนิ่งขยายผลได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวเพิ่มเติมว่า จากมาตรการต่างๆ ที่ลงไปถึงเกษตรกร น่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ไม่ต่ำกว่า 15% จากการสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรในแปลงใหญ่รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต่างสนับสนุนการผลิตเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพราะทำให้เกิดการรวมตัว ผลิตสินค้าแบบประณีต มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาด สร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกร ฉะนั้น เห็นว่าแปลงใหญ่จะเป็นเครื่องมือหนึ่งของการปฏิรูปภาคเกษตรของไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการนำภาคเกษตรไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

จับเข้าคุก ‘นายกทော်ไทย-จีน’

จีรัฐตั้งการ์ดรับนักท่องเที่ยว 10 ล้านคน



ปี	จำนวน/คน
2554	1,721,247
2555	2,786,860
2556	4,637,335
2557	4,636,298
2558	7,934,791
2559 (เฉพาะ ม.ค.)	814,593

ที่มา : กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สัมภาษณ์

นักท่องเที่ยวชาวจีนเป็นตลาดที่มีความร้อนแรงอย่างต่อเนื่องหลายประเทศรวมทั้งไทยต่างหวังกำลังซื้อจากแดนมังกร หลัง 2-3 ปีให้หลังมานี้ ทวีร์จีนทะลักเข้าไทยแบบก้าวกระโดดจาก 4.6 ล้านคนในปี 2557 พุ่งมาเกือบจะทะลุ 8 ล้านคนเมื่อปีที่แล้ว และปีนี้มีคาดการณ์การว่าจะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 10 ล้านคนทำให้เกิดคำถามต่างๆ ตามมา

มากมาย ต่อเรื่องนี้ นายธนรงค์ ชิวินศิริอำนวยการ นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีน ให้สัมภาษณ์พิเศษ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าสิ่งที่สะท้อนมาจากบรรดาสมาชิกที่ทำตลาดทัวร์จีนรวม 260 บริษัท โดยระบุปัญหาใหญ่ของนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยขณะนี้ไม่ใช่ว่านักท่องเที่ยวจะไม่มา เพราะได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจภายในของจีน การหันมาส่งเสริมให้คนจีนเที่ยวในประเทศ ค่าเงินหยวนหรือดัชนีตลาดหุ้นจีนปรับ

ตัวลดลงอย่างรุนแรงเมื่อต้นปี ดังที่หลายฝ่ายคาดการณ์

ยื่นนักท่องเที่ยวยังโต แม้ศก.ตก

“ผมมั่นใจว่าปัจจัยเหล่านี้ไม่กระทบกับนักท่องเที่ยวจีนที่ยังคงเดินทางออกท่องเที่ยวต่างประเทศและยังมาเมืองไทยอย่างแน่นอนและมากกว่าเดิม แต่ปัญหาอยู่ที่ความไม่พร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวต่างหาก” เขากล่าวอย่างมั่นใจ

พร้อมขยายความว่า สังเกตได้จากช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ผ่านมา

มา นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้พบผู้บริหารระดับสูงด้านท่องเที่ยวของรัฐบาลจีน เขาบอกว่านักท่องเที่ยวจีนจะเดินทางออกนอกประเทศ 6 ล้านคนในช่วงนั้น และ 1 ใน 3 มาเมืองไทยหรือมีจำนวน 2 ล้านคน ช่วงวันที่ 6-20 กุมภาพันธ์ (14 วัน) ซึ่งถ้ามาจริงผู้ประกอบการไทยก็รับไม่ไหว เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกเราไม่พร้อม จะเห็นว่าเครื่องบินไม่สามารถบินลงสนามบินภูเก็ตได้ต้องไปลงกระบี่ สนามบินเชียงใหม่หลังเที่ยงคืนห้ามบิน โรงแรมในเมืองท่องเที่ยวก็เต็ม ภาคเหนือจะเห็นป้ายทะเบียนรถจีนเต็มไปหมด

“เบ็ดเสร็จช่วงตรุษจีนจึงมีนักท่องเที่ยวจีนมาไม่ถึง 2 ล้านคน มาแค่ 7-8 แสนคน เพราะส่วนหนึ่งมีปัญหาไกด์ภาษาจีนของเราไม่เพียงพอที่จะรองรับ บริษัทนำเที่ยวเลยหนีไปจัดทัวร์ไปเที่ยวญี่ปุ่นแทน จากการตรวจสอบไปยังบริษัทนำเที่ยวที่เป็นสมาชิก”

อย่างไรก็ดีผมยังมีความเชื่อว่าตลาดทัวร์จีนปีนี้จะมาเมืองไทย 10 ล้านคน ดังที่คาดการณ์ไว้หรืออาจจะมากถึง 15 ล้านคนก็มีความเป็นไปได้ เพราะขณะนี้คนจีนออกเดินทางไปนอกประเทศปีละ 140 ล้านคน แต่มาเมืองไทยแค่ราว 8 ล้านคน เมื่อปีที่แล้วยังไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไป ดังนั้นแนวโน้มยังเติบโตได้สูง แต่ปัญหาอยู่ที่การรองรับของประเทศไทยว่ามีความพร้อมในการรองรับแค่ไหนมากกว่า

ไกด์ขาดหนักบริษัทไม่กล้ารับทัวร์

ปัญหาใหญ่คือไกด์ภาษาจีนไม่พอกับสัดส่วนการขยายตัวของนักท่องเที่ยว นายรณรงค์ระบุว่า เราต้องการเพิ่มอีก 50% หรืออีก 5 พันคนจากที่มีอยู่และใช้งานได้จริงคือสื่อสารภาษาจีนได้คล่องแคล่ว และมีบัตรไกด์ถูกต้อง 2.8 พันคน อีก 2 พันคนพูดได้เป็นบางคำ ทางสมาคมจึงต้องการให้มีการผ่อนผันหรืออนุโลม ให้ไกด์ที่ถือบัตรสี่ชมพูสามารถทำทัวร์ได้นอกพื้นที่รวมถึงให้ไกด์คนไทยนั่งประกบ

ไปบนรถกับคนที่พูดภาษาจีนได้แต่ไม่มีบัตรไกด์เพราะวุฒิการศึกษาไม่สามารถสอบได้ เพื่อแก้ปัญหาไกด์ขาดแคลนเป็นการชั่วคราว เป็นต้น

“เพราะผลิตไม่ทันแน่ จึงเสนอให้เป็นการจ้างชั่วคราว โดยมาขึ้นทะเบียนกับสมาคม หรือกรมการท่องเที่ยวเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายสักเดือนสองเดือน จากนั้นก็ต้องเร่งฝึกอบรมเพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้นไปก่อน ระยะต่อไปอยู่ที่ภาครัฐจะแก้อย่างไร”

มีเช่นนั้นปัญหาที่ตามมาคือบริษัทนำเที่ยวจะไม่กล้ารับทัวร์เพราะไม่อยากทำผิดกฎหมาย เพราะบทลงโทษแรงถึงขั้นปิดบริษัท ทำให้หลายบริษัทไม่กล้ารับนักท่องเที่ยว โดยถ้าเฉลี่ยไกด์ 1 คนจะรับนักท่องเที่ยวได้เพียง 3 กลุ่มต่อเดือนกรุปละ 20-30 คน ปีหนึ่งรับนักท่องเที่ยวเฉลี่ยได้ 900 คน แถมก็ยังมีนักท่องเที่ยวแบบเอฟโอที 3-5 คนมาแย่งไปอีกส่วนหนึ่งยังทำให้ขาดแคลนหนักขึ้น ที่ผ่านมาจึงมีการร้องเรียนมาที่สมาคมไม่เว้นวันให้ช่วยหาไกด์ให้

สินค้าขยพาราปลอมระบาดหนัก

นอกจากปัญหาไกด์ขาดแคลนแล้วยังพบปัญหาที่มีการร้องเรียนจากนักท่องเที่ยวจีนเรื่องสินค้าปลอม โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์จากยางพาราไม่ว่าจะเป็นหมอนที่นอน ซึ่งเป็นที่นิยมมากจากนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉลี่ย 35% นักท่องเที่ยวจะต้องซื้อกลับไป เพราะเขาเชื่อว่าดีต่อสุขภาพ ทำให้มีผู้ฉวยโอกาสนำสินค้าไม่มีคุณภาพมาหลอกขายนักท่องเที่ยว โดยไม่รู้ว่าจะนำเข้าที่ไหน แต่เขาทำให้นักท่องเที่ยวเชื่อใจว่าเป็นสินค้าของประเทศไทย ทำให้เสียชื่อเสียง

เรื่องนี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่เพราะเงินมีกฎหมายควบคุมการซื้อขายสินค้าหากไม่มีคุณภาพต้องคืนได้ภายใน 90 วัน ซึ่งต้องมีการตรวจสอบแหล่งที่ซื้อมา แต่ก็ทำได้ยากเพราะเป็นการซื้อขายตามหน้าโรงแรม ไม่มีที่ไปที่มา สุดท้ายพบว่าเป็นของปลอมแต่ระบุว่าไม่เป็นแบรนด์ของประเทศไทย เดิมระบาดที่ภูเก็ต แต่ตอนนี้ลุกลามมากรุงเทพฯ พัทยาและเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ

ตามมา จนน่าเป็นห่วง เพราะขายในราคาถูกที่ถูกมากทำให้นักท่องเที่ยวหลงเชื่อ ทั้งที่ของจริงหมอนราคาเป็นพันบาท ส่วนที่นอนราคาตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไป

“ที่ผ่านมามีได้มีการชี้แจงไปยังกรมการท่องเที่ยว เพื่อแก้ไขแต่ยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรม ทั้งที่เดิมภาครัฐมีเจตนาจะช่วยชาวสวนยางพารา และเคยมีโอเอซีจะแจกหมอนนักท่องเที่ยวชาวจีนคนละใบ แต่เอาเข้าจริงทำไม่ได้เพราะโรงงานผลิตได้แค่ 7 ล้านใบต่อปี แต่นักท่องเที่ยวชาวจีนมีถึง 8 ล้านคน ไม่สามารถแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึงโครงการนี้จึงยกเลิกไป” นายกสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวสัมพันธ์ไทย-จีนกล่าว

อย่างไรก็ดี เขายังบอกอีกว่าตามความคิดของผมเห็นว่าที่ผ่านมารัฐบาลก็ให้ความสำคัญต่อการท่องเที่ยวและใช้เป็นหัวหอกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจ เพราะเห็นชัดว่านักท่องเที่ยวทำเงินสดเข้ามาใช้ และหวังอัตราการเติบโตทั้งปีโดยเฉพาะทัวร์จีนที่เดินทางสม่ำเสมอ แต่ถ้าขึ้นเป็นอย่างนี้คงเป็นไปได้ยาก เพราะนักท่องเที่ยวโตเร็วเกินไปจนรับมือไม่ทัน

“เหมือนเห็นเงินอยู่ตรงหน้าแต่ไม่มีอุปกรณ์ไปเขี่ยมา ทุกวันนี้ไม่ต้องกลัวว่านักท่องเที่ยวจะไม่มาเพราะประเทศไทยผ่านทั้งมือบการเมือง ทั้งระบือตราขประสงค้มาแล้วแต่ทัวร์จีนก็เติบโตมาโดยตลอดและรัฐบาลจีนไม่เคยประกาศเดือนไม่ให้คนของเขาเข้ามาเมืองไทย” นายรณรงค์ย้ำ

ส่วนปัญหาเรื่องพฤติกรรมทัวร์จีนที่ตกเป็นข่าวตามโลกโซเชียลมีเดียในเรื่องนี้รัฐบาลจีนก็ไม่ได้นั่งนอนใจมีการควบคุมนักท่องเที่ยวและมีบทลงโทษที่รุนแรง รวมถึงการส่งเสียงดัง การแต่งกายไม่สุภาพเป็นเรื่องที่กำลังแก้ไขกันอยู่ ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมของเขาเป็นอย่างนี้มากกว่า 5 พันปีจึงไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ เพราะมีการรณรงค์ให้ความรู้ และตลาดทัวร์จีนเริ่มมีคุณภาพมากขึ้น สมาคมได้ทำงานกับสถานทูตจีนในไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ และหลายปัญหายังต้องรณรงค์กันต่อไป

บึงกาฬ ชูโรคแม่พัฒนาจังหวัด

ตั้งโรงงานแปรรูปยางพารา ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างเศรษฐกิจมั่นคง



บึงกาฬ จะเป็นจังหวัดน้องใหม่ของไทย ที่มีประชากรเพียง 4 แสนคนเท่านั้น แต่ด้วยศักยภาพทำเลที่ตั้งติดชายแดน สปป.ลาว และมีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้จังหวัดเล็กๆ แห่งนี้มีพื้นที่ปลูกยางพาราสูงถึง 7 แสนไร่ จนกลายมาเป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้และมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของชาวบึงกาฬ อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนจังหวัดบึงกาฬให้ก้าวหน้าทั้งในด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน ไม่ได้มีเพียงแค่งานยางพาราอย่างเดียวเท่านั้น เพราะหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ยังได้วางแผนและพัฒนาจังหวัดในด้านอื่นๆ อีกด้วย หวังให้พี่น้องชาวบึงกาฬมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถด้านการค้าและการลงทุนอย่างมั่นคง

นิพนธ์ คนขยัน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เผยถึงแผนพัฒนาจังหวัดบึงกาฬว่า ในปีนี้ เราวางแผนพัฒนาจังหวัดควบคู่กันทุกด้าน โดยเชิญนายก อบต. เทศบาล ทั้ง 59 แห่ง มาหารือกันว่าจะเริ่มจากพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยเฉพาะหนองกุดทิง ซึ่งเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีความกว้างโดยเฉลี่ย 22,000 ไร่ ลึก 5-10 เมตร มีความหลากหลายทางชีวภาพ จะพัฒนาและผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงนิเวศ โดยขณะนี้ได้ตั้งงบประมาณไว้ 4 ล้านบาท ทำการสำรวจและวิจัย เพื่อพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในส่วนของภาครัฐและประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะมาสัมผัสกับบรรยากาศของธรรมชาติที่งดงามของหนองกุดทิง และยังได้สร้างจิตสำนึกให้ทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบต่อระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติในพื้นที่ นอกจากนี้ ภายในจังหวัดยังได้ประสานเรื่องงบประมาณจัดโครงการป้องกันการสูญเสียดินแดนชายฝั่งแม่น้ำชายแดนระหว่างประเทศ โดยก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขง กว้าง 33 เมตร ยาวประมาณ 6 กิโลเมตร ตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลวิศิษฐ์อำเภอยางชุมน้อย จนถึงวัดโพธาราม (วัดหลวงพ่อบุญ) เพื่อสร้างแลนด์มาร์คเมืองบึงกาฬ ให้เป็นสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และในระยะต่อไป จะขยายไปอีกจนถึงด้านศาลากลางบึงกาฬ จนกระทั่งถึงวัดอโศกนิเวศ เพื่อเสริมสร้างความสุขให้กับประชาชน ก่อให้เกิดการจ้างงานและประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมการค้าตามชายแดนอีกช่องทางหนึ่งด้วย

นาย กอบจ. บึงกาฬ เผยอีกหนึ่งแผนขับเคลื่อนสำคัญว่า เรายังมีแผนก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แห่งที่ 5 (บึงกาฬ - บอลิคำไซ) เพื่อเพิ่มเส้นทางคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดบึงกาฬไปยังแขวงบอลิคำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และต่อเนื่องไปยังประเทศเวียดนามและจีนตอนใต้ โดยใช้เส้นทางหมายเลข 8 แยกจากเส้นทางหมายเลข 13 เชื่อมต่อจากไทยเข้าสู่สปป.ลาว ที่บ้านเวียง เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอลิคำไซ ผ่านหลักขาว ไปทางตะวันออกของ สปป.ลาว สู่วียดนาม และยังเชื่อมกับเส้นทางหมายเลข 1 ของเวียดนามที่มุ่งหน้าสู่เมืองวินห์ ถึงท่าเรือหุงอ่าง (Vung Aag Poort) เมืองฮาติงห์ได้ด้วย

“ขณะนี้จังหวัดได้รับเงินเวนคืนมา 200 ล้านบาท มันใจว่าจะเป็นหัวใจสำคัญของพี่น้องชาวบึงกาฬ เพราะบึงกาฬเป็นศูนย์กลางยางพาราแห่งภาคอีสาน หากสะพานแห่งที่ 5 แล้วเสร็จไม่เพียงจะอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางไปยัง สปป.ลาวเท่านั้น แต่ยังสามารถเดินทางไปท่าเรือเวียดนามได้อีกด้วย เพราะห่างจากท่าเรือ



นิพนธ์ กนยัน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

เวียดนามเพียง 350 กิโลเมตรเท่านั้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ชุมชนส่งสินค้าไปยังทั่วโลก”

อีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญ คือ การพัฒนายางพาราจังหวัดบึงกาฬ นายนิพล กล่าวอีกว่า จังหวัดบึงกาฬ ถือเป็นศูนย์กลางการปลูกยางที่มีศักยภาพสูง มีพื้นที่ปลูกยางพารามากที่สุดของภาคอีสาน ฉะนั้น จังหวัดบึงกาฬกำลังจะมีโรงงานหมอนและที่นอนยางพารา ซึ่งเป็นแผนธุรกิจของชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ จัดทำเพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของการรวมกลุ่มเพื่อเป็นการแก้ปัญหาราคายางพารา ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีอาจารย์ณพัทธ์ วิจิตชลชัย นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มอุตสาหกรรมยาง สถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตร มาเป็นที่ปรึกษา ซึ่งโรงงานนี้จะเป็นของเกษตรกรโดยตรง และจะพัฒนายางพาราให้พี่น้องเกษตรกรได้เพิ่มราคามากยิ่งขึ้น “วันนี้เรากำลังรวบรวมงบประมาณ เพื่อสร้าง

โรงงานขนาดเล็กนำร่องไปก่อน คาดว่า
ในอีก 3-4 เดือนข้างหน้าจะแล้วเสร็จ
และในอนาคต หลังจากทิ้งงบประมาณ
ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล เราจัด
สร้างโรงงานอีกแห่งที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ฉะนั้น ในช่วงที่รอก
งบประมาณจากรัฐบาล เราจะทำ
โรงงานขนาดเล็กๆ ไปก่อนในวงเงิน
10 ล้านบาท หลังจากมีโรงงานแล้วมั่นใจว่า
จะสามารถอัปราคาขายขึ้นได้ ยิ่งกว่านั้น เรามี
แผนผลักดันให้มีการแปรรูปยางพาราอย่างจริงจัง
เช่น การนำมาสวมทำถนนยางพารา สนามกีฬา
ยางรถยนต์ และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ดังนั้น ตอนนี้อย่างบ้าน
ต้องมาวางแผนร่วมกันว่าเราจะแปรรูปยางพาราเป็น
อะไรได้บ้าง เมื่อรู้จักเพิ่มมูลค่าให้กับยางพาราแล้ว
จะช่วยสร้างรายได้ให้กับพี่น้องชาวบึงกาฬ และ
เป็นโอกาสที่ดีให้กับประเทศไทย”

ในตอนท้าย นิพนธ์ คนขยัน ยังได้พูดถึง
แผนการพัฒนาการศึกษาในจังหวัดด้วยว่า
แม้บึงกาฬจะเป็นจังหวัดน้องใหม่ แต่ก็มีผลงาน
ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าจังหวัดอื่นๆ อย่างกีฬาที่
แข่งระดับชาติ ชาวบึงกาฬกวาดเหรียญทองมาเยอะ
มาก แม้แต่ด้านวิชาการก็มีโรงเรียนติดอันดับต้นๆ
ของประเทศเช่นเดียวกัน ในอนาคต เราจะสนับสนุน
ทั้งวิชาการ กีฬา และนันทนาการควบคู่กันไป
โดยเฉพาะด้านกีฬา ที่ตอนนี้มีการเพิ่มค่า
อัดฉีดให้สูงขึ้นแล้ว ทำให้ครูผู้ฝึกซ้อมมีกำลังใจ

ในการฝึกซ้อม ส่วนเด็กก็มีทุนไว้ใช้ในการศึกษา
ของตนเองด้วย

“สำหรับปัญหาเสพติด เรายังวางแผนจะ
ขจัดปัญหาเสพติดให้หมดไปจากพื้นที่ เพราะ
ปัจจุบัน ยังคงมีเด็กและเยาวชนติดยาเสพติด
จำนวนมาก จึงวางแผนต่อยอดนโยบายของรัฐบาล
ที่นำเด็กติดยาเสพติดมาเข้าค่าย 7 วัน 5 คืน
แต่เพราะระยะอันสั้น อาจทำให้เด็กเกิดเครียดขนาด
ใหญ่ขึ้น และทำให้ยังไม่เลิกยาเสพติดแบบจริงจัง
ผมจึงนำเรียนท่านผู้ว่า หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วน
และองค์กรท้องถิ่น 60 องค์กรในจังหวัดบึงกาฬ
ร่วมกันหารือว่าจะเปิดค่ายเลิกยาเสพติดแบบถาวร
จนสามารถมั่นใจได้ว่าเด็กและเยาวชนในจังหวัด
จะเลิกติดยาอย่างแน่นอน นอกจากนี้ เราจะสร้าง
ศูนย์เยาวชนต้นแบบ โดยนำเยาวชนที่ดีมีคุณภาพ
มาเป็นแบบให้แผ่ขยายไปสู่วงกว้างมากขึ้นด้วย”

